

## Tính năng sản phẩm

**Sức mạnh và sự ổn định cao:** Cấu trúc của nhiều lớp veneer được sắp xếp theo mô hình xen kẽ giúp tăng cường đáng kể độ uốn và độ bền kéo của ván ép [Máy ép ván ép LVL Trung Quốc](#), làm cho nó mạnh hơn nhiều so với gỗ thông thường. Ngoài ra, cấu trúc này giảm thiểu hiệu quả biến dạng gây ra bởi sự co thắt tự nhiên và mở rộng gỗ, đảm bảo sự ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau và cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy cho các dự án của bạn.

**Hiệu suất xử lý tuyệt vời:** Plywoodis dễ cắt, khoan, nhà máy và veneer, cho phép nó dễ dàng được định hình thành các hình thức phức tạp khác nhau để đáp ứng các yêu cầu thiết kế đa dạng. Cho dù tạo ra các thành phần đồ nội thất phức tạp hoặc thiết kế trang trí nội thất độc đáo, ván ép có thể xử lý hoàn hảo nhiệm vụ, cung cấp các khả năng vô tận cho tầm nhìn sáng tạo của bạn.

**Độ mịn bề mặt tuyệt vời:** Sau khi chà nhám tỉ mỉ và các bước xử lý hậu kỳ khác, bề mặt của ván ép là mịn màng và bằng phẳng, cung cấp một nền tảng lý tưởng cho bức tranh tiếp theo, veneering và các quy trình trang trí khác. Không cần phải xử lý tiền xử lý công kênh, bạn có thể đạt được một kết thúc trang trí đồng đều về mặt thẩm mỹ, tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

**Sự thân thiện với môi trường và an toàn sức khỏe:** Chúng tôi sử dụng các quy trình sản xuất tiên tiến và chất kết dính thân thiện với môi trường, kiểm soát nghiêm ngặt khí thải formaldehyd để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia. Điều này cho phép bạn tận hưởng hiệu suất vượt trội của ván ép mà không phải lo lắng về ô nhiễm môi trường trong nhà, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bạn và gia đình bạn.



)

## Thông số kỹ thuật sản phẩm

**Kích thước:** Chúng tôi cung cấp một loạt các kích cỡ phổ biến của ván ép, với kích thước tiêu chuẩn là 1220mm × 2440mm, phù hợp cho hầu hết các dự án. Ngoài ra, chúng tôi có thể tùy chỉnh các kích thước khác theo các yêu cầu cụ thể của bạn để đảm bảo các tấm hoàn toàn phù hợp với không gian xây dựng của bạn.

**Độ dày:** Độ dày gỗ dán dao động rộng từ 3 mm đến 18mm, bao gồm các thông số kỹ thuật độ dày phổ biến như 3 mm, 5 mm, 9mm, 12 mm, 15mm và 18mm. Độ dày khác nhau phù hợp cho các ứng dụng khác nhau. Bạn có thể chọn dựa trên nhu cầu thực tế của bạn. Các tấm mỏng hơn, chẳng hạn

như 3 mm và 5 mm, phù hợp cho các mặt trang trí, tấm lung, v.v.; Trong khi các tấm dày hơn, chẳng hạn như 12 mm, 15mm và 18mm, phù hợp cho các cấu trúc đồ nội thất, các mẫu xây dựng và các ứng dụng khác đòi hỏi sức mạnh cao.

### [\[Nhà máy cung cấp ván ép LVL Trung Quốc\]](#)



## Ứng dụng sản phẩm

**Sản xuất đồ nội thất:** Ván ép là một trong những vật liệu ưa thích để sản xuất đồ nội thất. Sức mạnh và sự ổn định cao của nó cho phép nó chịu được nhiều áp lực và hao mòn khác nhau trong khi sử dụng hàng ngày, đảm bảo tuổi thọ của đồ nội thất. Nó có thể được sử dụng để sản xuất khung, bảng, phân vùng và các thành phần khác cho các loại đồ nội thất khác nhau, như tủ quần áo, tủ, giá sách, bàn và ghế, cung cấp hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ cho đồ nội thất. Ngoài ra, khả năng gia công tuyệt vời và độ mịn bề mặt của nó cho phép ván ép đạt được các thiết kế phức tạp và hiệu ứng trang trí khác nhau, đáp ứng nhu cầu sản xuất đồ nội thất theo các phong cách khác nhau.

**Trang trí nội thất:** Trong lĩnh vực trang trí nội thất, ván ép được sử dụng rộng rãi. Nó có thể phục vụ như các tấm trang trí cho các bức tường và trần nhà, tạo ra các hiệu ứng hình ảnh đa dạng thông qua các kỹ thuật lắp đặt khác nhau và các phương pháp trang trí. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để tạo ra các bức tường tính năng độc đáo hoặc thiết kế trần, thêm một liên lạc nghệ thuật vào không gian trong nhà. Ngoài ra, ván ép cũng có thể được sử dụng để làm cho cửa ra vào cửa và cửa sổ, bảng điều khiển và các bộ phận chi tiết khác, tăng cường kết cấu tổng thể của trang trí. Trong việc xây dựng các bức tường và phân vùng phân vùng, ván ép cũng là một lựa chọn vật liệu lý tưởng, vì nó có thể đảm bảo sự ổn định của cấu trúc trong khi đạt được sự phân chia không gian hợp lý.

**Kỹ thuật xây dựng:** in Các dự án xây dựng, ván ép được sử dụng rộng rãi làm tấm ván khuôn. Bề mặt mịn và phẳng của nó đảm bảo kết quả hình thành bê tông tối ưu sau khi đổ, giảm các khuyết tật bề mặt và khối lượng công việc sau xử lý. Sức mạnh cao và khả năng chống mài mòn tuyệt vời của nó đảm bảo rằng các công việc khuôn viên vẫn còn nguyên vẹn sau nhiều lần sử dụng, do đó giảm chi phí xây dựng. Ngoài ra, ván ép có thể được sử dụng trong các cấu trúc mái và nền tảng sàn, cung cấp hỗ trợ cấu trúc đáng tin cậy cho các tòa nhà.

**Ngành bao bì:** Do sức mạnh và đặc tính đệm tốt, gỗ dán thường được sử dụng để sản xuất vật liệu đóng gói như hộp và pallet. Nó bảo vệ hiệu quả các mặt hàng đóng gói khỏi thiệt hại do va chạm hoặc nén trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, đảm bảo giao hàng an toàn đến đích. Hơn nữa, khả năng làm việc của ván ép cho phép tùy chỉnh kích thước và hình dạng bao bì theo các đặc điểm của

hàng hóa, tăng cường khả năng thích ứng và tính thực tế của bao bì.



### Ưu điểm sản phẩm

**Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:** Chúng tôi có một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại chỗ, đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt ở mọi giai đoạn, từ việc mua sắm và xử lý sản xuất nguyên liệu đến kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Điều này đảm bảo rằng mọi tấm gỗ dán đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao, cung cấp cho bạn chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy.

**Kinh nghiệm sản xuất sâu rộng:** Trong những năm qua, chúng tôi đã chuyên về sản xuất và nghiên cứu về ván ép, tích lũy kinh nghiệm công nghiệp rộng rãi. Nhóm kỹ thuật của chúng tôi liên tục khám phá sự đổi mới, tối ưu hóa các quy trình sản xuất và tăng cường hiệu suất sản phẩm để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của thị trường. Với chuyên môn chuyên nghiệp và kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp phù hợp.

**Nguyên liệu cao cấp:** Chúng tôi lấy gỗ từ các vùng rừng chất lượng cao làm nguyên liệu thô của chúng tôi, đảm bảo các mẫu hạt rõ ràng, kết cấu đồng nhất và tự do khỏi sâu bệnh và bệnh tật. Những bản ghi cao cấp này được lựa chọn và xử lý cẩn thận, đặt nền tảng vững chắc để sản xuất ván ép chất lượng cao. Ngoài ra, chúng tôi ưu tiên cung cấp nguyên liệu thô bền vững và tích cực thúc đẩy bảo vệ môi trường, đạt được tình hình đôi bên cùng có lợi cho phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường.

**Dịch vụ sau bán hàng toàn diện:** Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng toàn diện. Trước và sau khi bán sản phẩm, nhóm chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ có sẵn để cung cấp tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ trả lời kịp thời và cung cấp các giải pháp hiệu quả để đảm bảo sự an tâm của bạn.



